
รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สํานักหอสมุดกลาง 
ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 3 เมษายน 2556 

ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล 
 

ผู้มาประชุม 

1. หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (นางกาญจนา สุคนธมณี) ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพรทิพย์ สมฤทธ์ิ     กรรมการ 
3. นางณัฐดินี      ชมภูเอ่ียม    กรรมการ 
4. นายสมภพ   สุขดี     กรรมการ 
5. นางสมปอง  มิสสิตะ     กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาวรสรินทร์  ยางงาม     ลาประชุม 
2. นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน    ลาศึกษาต่อ 

 
เปิดประชุมเวลา 10.00 น. 
 เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา                 
เรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม ดังน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 3/2555    

 ที่ประชุมรับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  

 2.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ สํานักหอสมุดกลาง 

      สํานักหอสมุดกลางได้มีคําสั่ งที่ ๗๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แต่งต้ัง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ สํานักหอสมุดกลาง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน
สํานักหอสมุดกลาง จํานวน 7 คน ได้แก่ 

  ประธาน – นางกาญจนา สุคนธมณี 

  ตัวแทนจากหอสมุดพราชวังสนามจันทร์ - นางสมปอง มิสสิตะ และนางสาวรสรินทร์ ยางงาม 

  ตัวแทนจากหอสมุดสาขาวังท่าพระ       - นางณัฐดินี ชมภูเอ่ียมและนางสาวพรทิพย์ สมฤทธ์ิ 

  ตัวแทนจากหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี – นางสาวสุมาลี วาทีหวาน 

  ตัวแทนจากสํานักงานเลขานุการ – นายสมภพ สุขดี    

2.2 การแก้ไขแผนการจัดการความรู้ในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ประธานฯ แจ้งว่าในแผนการจัดการความรู้ในสํานักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 3             

ตกช่ือนางสาวณัฐดินี ชมภูเอ่ียม จึงขอให้เพ่ิมรายช่ือดังกล่าว 
2.3 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากคณะกรรมการในฐานะตัวแทนของหน่วยงาน   
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      2.3.1 จากประธานฯ         
    1) อาจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ รองผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 
สํานักหอสมุดกลาง มีบันทึกข้อความถึงประธานเพ่ือขอความอนุเคราะห์จัดทํา SAR รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 ส่วนการจัดการความรู้โดยให้ส่งภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 แต่
เน่ืองจากคณะกรรมการฯ จัดให้มีการประชุมหลังจากกําหนด ประธานจึงได้ทําเรื่องเสนอขอเลื่อนไปเรียบร้อย
แล้ว              
    2) ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางได้ถ่ายทอดยุทธศาสตร์เรื่องการจัดการความรู้ของสํานัก
หอสมุดกลาง ไปยังประธานฯ เรีบร้อยแล้ว       

     2.3.2 จากสํานักงานเลขานุการ        
   - นายสมภพ สุขดี แจ้งว่าตนเองได้เข้าร่วมตามโครงการแลกเปลียนเรียนรู้ เรื่องการจัดทํา
คู่มือการปฎอบัตองานของสายสนับสนุนวิชาการ จัดโดย สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  ในวันพฤหัสบดี
ที่ 28 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ลักษณะของกิจกรรมเป็นการเชิญวิทย
กรภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว  

     2.3.3 จากหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  

            - นางสมปอง มิสสิตะ แจ้งว่า หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้กําหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลเพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ด้วยจํานวนเร่ืองใน blog หรือรายงาน หรือบทความ หรือบันทึกเล่า
เรื่อง และมีการเผยแพร่เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้     

     2.3.4 จากหอสมุดสาขาวังท่าพระ 

             - นางสาวพรทิพย์ สมฤทธ์ิ แจ้งว่า หอสมุดสาขาวังท่าพระ  ได้กําหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลเพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ด้วยจํานวนคร้ังของการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน
ร่วมงาน 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 การติดตามความก้าวหน้าตามโครงการจัดการความรู้เพ่ืองานวิจัยสถาบันฯ   
      นางสาวพรทิพย์ สมฤทธ์ิ ได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ เรื่อง การจองหนังสืออนไลน์ ว่า 
ได้เขียนบทท่ี 1 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเขียนบทท่ี 2  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และกําหนดให้ดําเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามแผนให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2556 โดยให้นางณัฐดินี  ชมภูเอ่ียม เป็นผู้รับผิดชอบเพ่ิม และให้เพ่ิมเนื้อหาในส่วน
ที่เป็นกรณีศึกษาที่พบระหว่างการให้บริการ 

 3.2 การติดตามความก้าวหน้าเรื่องการจัดทําเว็บไซต์ของการจัดการความรู้ฯ 

      นายสมภพ สุขดี  ได้รายงานความก้าวหน้าเรื่องการจัดทําเว็บไซต์ของการจัดการความรู้ฯ ว่า ได้
ประสานงานกับนายนพดล เอกผาชัยสวัสด์ิ เว็บมาสเตอร์ของสํานักหอสมุดกลาง ซึ่งเป็นผู้ให้ให้ password แก่
ตนเองเพ่ือให้เข้าไปจัดการข้อมูลได้ 



~ 3 ~ 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ทํา link ไปยังเว็บไซต์ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ในส่วน
ของ blog และหอสมุดสาขาวังท่าพระในส่วนของกิจกรรม Morning Talk รวมถึง blog ของห้องสมุดอ่ืนๆ 
รวมทั้งมอบหมายให้นางณัฐดินี  ชมภูเอ่ียม มาช่วยดูแลเว็บไซต์ด้วย    
  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 

 4.1 การถ่ายทอด KPI งานที่ได้รับมอบหมายในฐานะประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ สํานัก
หอสมุดกลาง 

      ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ในเร่ืองของการจัดการความรู้ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนควรเข้า
มีส่วนร่วม เน่ืองจากแผนงานและโครงการของคณะกรรมการฯ สามารถดําเนินการได้ในระดับหน่ึง 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า หน่วยงานย่อยในสํานักหอสมุดกลาง ควรมีกิจกรรมใน
ลักษณะของการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน และมี KPI ส่วนบุคคลเพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรทุกคนใน
สํานักหอสมุดกลางมีการดําเนินงานเร่ืองน้ี เชนเดียวกับหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และหอสมุดสาขา              
วังท่าพระ ทั้งน้ีประธานฯ รับไปนําเสนอที่ประชุมประจําเดือนฯ ต่อไป 

 4.2 การกําหนดหน้าที่ของคณะกรรมการการจัดการความรู้ สํานักหอสมุดกลาง   
      ประธานฯ เสนอให้ มีการกําหนดหน้าที่คณะกรรมการฯ แต่ละคน ทั้งน้ีเพ่ือความชัดเจนในการ
ทํางาน 

 มติ ที่ประชุมกําหนดหน้าที่ของคณะกรรมการฯ แต่ละคน ดังน้ี    
  1) นายสมภพ สุขดี (1) แจ้งกําหนดการประชุมประจําเดือนของผู้บริหาร ให้ประธานและ
เลขานุการฯ ทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้ทํารายงานนําเสนอในส่วนที่เก่ียวข้อง (2) รายงานการจัดกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับเรื่องการจัดการความรู้ ในสํานักงานเลขานุการและงานจดหมายเหตุฯ     
  2) นางสาวพรทิพย์ สมฤทธิ์ - รายงานการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเรื่องการจัดการความรู้ 
ในหอสมุดสาขาวังท่าพระ          
  3) นางณัฐดินี ชมภูเอ่ียม – ดูแลเว็บไซต์ในส่วนของคณะกรรมการฯ   
  4) นางสาวสุมาลี วาทีหวาน – รายงานการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเรื่องการจัดการความรู้
ในหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี         
  5) นางสาวรสรินทร์  ยางงาม – ทําหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ นัดหมายการประชุม และบันทึก
รายงานการประชุม          
  6) นางสมปอง มิสสิตะ – รายงานการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเรื่องการจัดการความรู้ใน
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และเลขานุการ   

 ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)        
  นางสมปอง มิสสิตะ เสนอว่าการดําเนินงานที่ผ่านมาเน้ือหาของการจัดการรู้ ความส่วนใหญ่
เป็นเรื่องในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ทําให้บุคลากรที่ทําหน้าที่งานสนับสนุนเช่น ในส่วนของ
สํานักงานเลขานุการ หรืองานธุรการ มีข้อจํากัดในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน จึงขอเสนอให้มีการจัดการ
ความรู้เรื่อง การทําสถิติเพ่ือสนับสนุนงานยุทธศาสตรของสํานักหอสมุดกลาง โดยที่มีความห็นว่าเป็นงานที่
บุคลากรทุกระดับสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้  



~ 4 ~ 
 

 มติ ที่ประชุมกําหนดให้เป็นโครงการของคณะกรรมการฯ ในปีต่อไป   

  

 

 
 

                             (นางสมปอง มิสสิตะ) 
                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

                             (นางกาญจนา สุคนธมณี) 
                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


